

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2023**

-----

**1. Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần 12 thảo luận nhiều nội dung quan trọng**

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, trong đó, buổi sáng, các đại biểu tham dự được chia thành 03 Tổ thảo luận các nội dung do Ban Thường vụ trình tại Hội nghị gồm: (01) Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý 1, nhiệm vụ và giải pháp Quý 2/2023; (02) dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (03) dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (04) dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng**

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, theo Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, đây là nghị quyết quan trọng, là nhiệm vụ “sống còn”, định hình những mục tiêu mà Đảng ta mong muốn thay đổi và thay đổi nhanh hơn, hiệu quả hơn trước đòi hỏi của xã hội.

Do đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai một cách sâu sắc cho cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết 28-NQ/TW; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn và phát triển rừng**

Ngày 21/3 là Ngày quốc tế về rừng. Chủ đề của Ngày quốc tế về rừng năm 2023 là “Rừng và Sức khỏe”.

Nhân dịp này, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tại Hội nghị cấp cao về “Định hướng và giải pháp tài chính bền vững cho các vườn quốc gia và khu bảo tồn”. Hội nghị diễn ra tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Bảo tồn 16 làng nghề, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một**

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch thực hiện bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023, do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành.

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu công nhận ít nhất 02 làng nghề, 01 nghề truyền thống; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 làng nghề, làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP. Cùng với đó, phát triển 02 làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch; 100% các làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xây dựng phương án bảo vệ môi trường, đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949